

**รมว.ศธ.ชี้ทางออกโซ่วทรัพย์สิน
แก้กก.มหา'ลัยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ**
รมช.ศธ.ขอ กก.สภามหา'ลัยใจเย็น บอร์ด กก.
สุขภาพแห่งชาติไซ้ก้ออีก 'หมอพลเดช'รอ ป.ป.ช.
ชัดเจนก่อนเจรจาให้เปลี่ยนใจ (อ่านต่อหน้า 10)

โซ่วทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อเสนอให้ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหากรณีประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินว่า ยังไม่ชัดเจนนี้ ขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังทบทวนอยู่ ที่ผ่านมาก็ได้มีการยืดเวลาออกไป แต่ปัญหาที่ยังไม่จบ พอยืดเวลาแล้วต้องไปดูว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น

“ทุกคนอย่าไปมองว่าทำอย่างนี้แล้วมันสะใจดี การตีแผ่ออกมาบางทีก็มีเหตุผลของตัวเองเหมือนกัน จะมองเป็นทางลบอย่างเดียวไม่ได้ ตอนที่ผมเป็น ผบ.ทบ. ผมก็ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช.เหมือนกัน แต่ไม่ต้องเปิดเผย ถ้าผมมีเรื่องอะไรเขาก็หยิบยกออกมา แต่พอมาเป็นนายกต้องเปิดเผย มาตีแผ่ให้คนต่างประเทศ รวยมาก รวยน้อยอยู่นั้นไม่จบกันสักที ต้องไปดูว่าทำอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม ทุกคนก็มีสิทธิ อย่าไปมองว่าตีทั้งหมด หรือเสียทั้งหมด มันไม่ใช่หรอก คนดีก็มีเยอะ เหตุผลของแต่ละคนก็มีอยู่ต้องรับฟังกันบ้าง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรณีของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลาออก ได้สรรหาทดแทนกรรมการที่ลาออกเสร็จแล้ว ส่วนคณะกรรมการคณะอื่นที่เหลือนั้น ยังไม่มีการรายงานตัวเลขจำนวนที่ชัดเจนของกรรมการที่ขอลาออกมาให้ตนทราบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เรายังรอความชัดเจนเรื่องประกาศดังกล่าวของ ป.ป.ช.ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างกรณีมีผู้ยื่นใบลาออก

ในขณะนี้ จึงยังไม่ดำเนินการใดๆ ให้ โดยให้กรรมการเหล่านั้นได้รับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปตัดสินใจอีกครั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนขออย่าว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนอย่าเพิ่งลาออก ขณะนี้ทาง ป.ป.ช.ได้เสนอ

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

โซ่วทรัพย์สิน

ทางออกแล้ว โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกว่าเท่าที่ดูแนวทางแก้ไขมีความคืบหน้ากว่า 90% คาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้น่าจะได้ข้อสรุป นายวิษณุได้อธิบายถึงข้อกฎหมาย กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรรมการสภาจัดอยู่ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด ดังนั้น แนวโน้มการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อาจจะปรับตำแหน่งกรรมการสภาให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ขึ้นอยู่กับการประกาศของ ป.ป.ช. ว่าประเภทใดเข้าข่ายต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินบ้าง ขึ้นอยู่กับอำนาจหน้าที่ ไม่ใช่เหมารวมเช่นนี้

“แนวทางแก้ไข เข้าใจว่า ไม่ได้ไปล้มเลิกความตั้งใจของ ป.ป.ช. แต่อาจจะต้องแก้กฎหมาย ให้กลุ่มที่เป็นผู้บริหารระดับสูง คือกลุ่มกรรมการสภา คณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วแต่ ป.ป.ช.ประกาศว่าใครจะต้องยื่น เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่ ป.ป.ช.จะพิจารณาในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เห็นได้ว่ามีความพยายามแก้ไขให้ เชื่อว่าไม่นานน่าจะมีความชัดเจน” นพ.ธีระเกียรติกล่าว

นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า มี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความประสงค์จะลาออกแล้ว 4-5 ราย แต่ตนยังไม่อนุมัติ เนื่องจากตนไม่สบาย อย่างไรก็ตาม ตั้งใจเรียกประชุมสภา ม.อ.ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อประชุมหารือร่วมกัน อยากให้กรรมการสภาทั้งหมดทำหน้าที่ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จะหารือกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย เพราะหากมีกรรมการสภาลาออก การกำหนดนโยบาย และบริหารงานต่างๆ จะยุติลงทันที

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มี 2 บอร์ด คือ บอร์ดนโยบาย มีการลาออกไป 5 คน และบอร์ดบริหารลาออก 3 คน ภายหลังจากมีประเด็นการยื่นทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การลาออกไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะถูกตรวจสอบ แต่เห็นว่าภาระมากเกินไป การมาเป็นกรรมการส่วนใหญ่มาด้วยจิตอาสา ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ตนก็ไม่สามารถห้ามหรือยับยั้งได้

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.บ้านแพ้ว (บอร์ด รพ.บ้านแพ้ว) และกรรมการวัดชินแห่งชาติ (บอร์ดวัดชิน) กล่าวว่า รพ.บ้านแพ้วเป็นองค์การมหาชนต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาบอร์ดชุดใหม่ แทนบอร์ดชุดเดิมหมดวาระเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2561 แต่บอร์ดชุดเดิมต้องรักษาการไปจนกว่าจะได้บอร์ดชุดใหม่ ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย ส่งผลให้บอร์ด รพ.บ้านแพ้วในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3-4 คนจาก 7 คน แสดงความจำนงลาออก เพราะไม่ต้องการยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก ป.ป.ช.ขยายเวลาเรื่องนี้ออกไปก่อน จึงได้ระงับการขอลาออกไว้ อาจเนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงรักษาการและอาจได้บอร์ดชุดใหม่ก่อนระยะเวลาที่ ป.ป.ช.ขยายเวลาออกไป

แหล่งข่าวในแวดวงสาธารณสุข กล่าวว่า ก่อน ป.ป.ช.จะออกประกาศเช่นนี้ ควรศึกษาเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ ก่อน ไม่ใช่ออกมาแบบเหมารวม ควรกำหนดความจำเป็นในการแสดงบัญชีทรัพย์สินให้เหมาะสมตามสัดส่วน องค์กรที่มีอำนาจมากหรือมีงบประมาณมากควรให้ทั้งแสดงบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะอาจจะมีโอกาสเสี่ยงเกิดการคอร์รัปชัน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 5 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14878

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

Col.Inch: 59.30

Ad Value: 65,230

PRValue (x3): 195,690

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รมว.ศธ.ชี้ทางออกไขว่ทรัพย์สิ้นแก๊งก.มหา'ลัยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ได้มาก ส่วนองค์กรที่มีอำนาจน้อยและมิงบประมาณไม่มี อาจกำหนดเพียงให้แสดงบัญชีทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ และเมื่อกำหนดหลักเกณฑ์แล้ว ควรต้องใช้เวลาเพื่อให้ผู้เข้ามาเป็นบอร์ดองค์กรต่างๆ มีเวลาคิด และตัดสินใจเองว่าจะยังต้องการเข้ามาเป็นบอร์ดอยู่หรือไม่

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณียังมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาออก แม้ ป.ป.ช.จะขยายเวลาบังคับใช้ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินออกไปเป็น 31 มกราคม 2562 ว่า คิดว่าต้องรอประกาศ ป.ป.ช.ฉบับจริงๆ ออกมาก่อนว่าจะเป็นอย่างไ่ ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำลังเจรจาอยู่ และบอกให้ใจเย็นๆ คงจะมีทางออก แต่จะปรับกระดานโดยใช้มาตรา 44 อย่างที่ทุกคนหวังเลยหรือไม่ ยังไม่ลงตัว